



# คู่มือการดำเนินงานคดี



กองกฎหมาย  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ประจำปีงบประมาณ 2558

## คำนำ

จากการที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทหน้าที่และภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ซึ่งได้มีการแบ่งภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2551 และกฎหมายในแต่ละฉบับมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และภารกิจของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน โดยที่งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ จะมีกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่ได้บัญญัติถึงการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านมาตรฐาน อาคาร สถานที่ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนผู้ประกอบการวิชาชีพ ในแต่ละวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ นอกจากจะดูแลเรื่องการขออนุญาตและการให้บริการที่มีมาตรฐานเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู้ขออนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล จะต้องมีความสมบูรณ์และไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จะต้องควบคุมดูแลให้การประกอบกิจการและดำเนินการเป็นไปตามประเภท ลักษณะบริการและสาขา ตามที่กำหนดในใบอนุญาต หากมีการปฏิบัติที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งจะเป็นกรณีของการสืบสวนข้อเท็จจริงแห่งพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น และดำเนินคดีตามกฎหมาย ลักษณะของการดำเนินคดีกับสถานพยาบาลที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จำแนกได้เป็นสองประการ คือ การดำเนินคดีทางอาญาตามฐานความผิดที่มีโทษทางอาญา ทางศาลยุติธรรมประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง คือการดำเนินคดีโดยการเปรียบเทียบคดี ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เปรียบเทียบคดีได้ตามฐานความผิดที่มีอัตราโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ฉะนั้น การปฏิบัติงานด้านการสืบสวน การดำเนินคดีและการเปรียบเทียบคดี ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ควรจะได้มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหากรณีมีการฟ้องร้องทางศาลปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ต่อไป

กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน การดำเนินคดี และการเปรียบเทียบคดี ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ขึ้นไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน กองกฎหมายจึงหวังว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานได้ในลักษณะที่สมประโยชน์ของทางราชการและผู้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลที่มีความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป